



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๑/๙๔



สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๐๗๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นด้วยในหลักการของรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อสังเกตและนำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๒. สำหรับกรณีการดำเนินการด้านอัตรากำลังเพื่อกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) พร้อมทั้งจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการเป็นการล่วงหน้าในระยะ ๓ ปี ตามที่สำนักงาน ปปง. มีแผนจะดำเนินการนั้น มีข้อสังเกตว่า โดยที่ขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ การดำเนินการด้านอัตรากำลังดังกล่าวจึงควรดำเนินการภายหลังจากที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. มีผลใช้บังคับ และ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงได้ดำเนินการจัดตำแหน่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและแผนการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวมีความสอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบงานตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๕๕ ๖๖๐๑ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗